



ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบที่ 2)

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์เพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล การจัดการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนา ประเทศ สอดคล้องกับแผนงานด้านการวิจัยของสถาบันและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

บัดนี้ คณะกรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

หน่วยวิจัยที่ 3 หน่วยวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (DE)

ที่	ชื่อเรื่อง	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	นางอมร สุวรรณนิมิตร	124,905 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

หน่วยวิจัยที่ 5 หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (CI)

ที่	ชื่อเรื่อง	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ
1	ผลของการจัดการดูแลแบบประสานความร่วมมือกับระดับความดันโลหิตและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ	นางสาวสุพัตรา บัวठी	88,750 บาท (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยวิจัยที่ 9 หน่วยวิจัยการพัฒนาสุขภาพจิต (MP)

ที่	ชื่อเรื่อง	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ
1	ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ด้านจิตวิญญาณของผู้ติดสารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นางสาวนริสา วงศ์พนารักษ์	88,110 บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ


ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนดังต่อไปนี้

- 1) สัญญาในการรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ชุด
- 2) บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 1 ชุด
- 3) ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด

ดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดมายังฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์